

สำนัก(ข่าว)

พระพยอม

พระพยอม กัลยาโณ
editor@LokWanNee.com



ถอยให้ชาติก้าวหน้าดีกว่า

มีหมอดูทำนายทายทักว่าทั้งคู่คุณยิ่ง-ลักษณะและคุณอภิสิทธิ์เวลานี้อยู่ในช่วงดวงตก ทำให้ได้รับบาดเจ็บทั้งคู่ และมีคนแนะนำให้ทั้งคู่เว้นวรรคทางการเมืองสักพัก เพื่อให้บ้านเมืองได้เดินหน้าต่อ โดยที่ต้นเหตุของปัญหาให้ยอมถอยกันคนละก้าวสองก้าว เรื่องนี้เป็นเรื่องน่าสนใจ หวังว่าผู้นำทางการเมืองทั้ง 2 คนคงนำเรื่องนี้ไปคิดบ้าง ▶3

สำนัก(ข่าว)พระพยอม

พระพยอม กัลยาโณ
editor@LokWanNee.com



ถอยให้ชาติก้าวหน้าดีกว่า



**บ้านเมืองกลับสู่ภาวะปกติแน่
ถ้าทั้ง 2 ฝ่ายนี้ถอยคนละก้าวสองก้าว
ก็ลองดู ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
ก็ไม่น่าจะเป็นฝ่ายผิดหรอก**

เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้เห็นข่าวจากศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) ออกมาเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็น

ประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ในหัวข้อ “คะแนนนิยม เป็นอย่างไร หลังศาลรัฐธรรมนูญตัดสินเลือกตั้งวันที่ 2 ก.พ. เป็นโมฆะ” พบว่าคะแนนนิยมคุณยิ่งลักษณะ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี อยู่ที่ร้อยละ 24.8 ลดลงจากผลสำรวจเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2556 ร้อยละ 1.9 จากเดิมร้อยละ 26.7

เช่นเดียวกับคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรียุคและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ มีคะแนนนิยมอยู่ที่ร้อยละ 18.7 โดยลดลงจากการสำรวจครั้งที่ผ่านมาร้อยละ 16.1 จากเดิมร้อยละ 34.8 ส่วนคะแนนนิยมพรรคการเมือง พบว่าพรรคเพื่อไทยมีคะแนนนิยมเท่ากับร้อยละ 27.0 ลดลงจากการสำรวจครั้งที่ผ่านมาร้อยละ 1.2 จากเดิมร้อยละ 28.2 ด้านพรรคประชาธิปัตย์มีคะแนนนิยมร้อยละ 20.3 ลดลงจากการสำรวจครั้งที่ผ่านมาร้อยละ 16.9 จากเดิมร้อยละ 37.2

สำหรับความเห็นต่อคำถาม “สถานการณ์ ณ วันนี้ควรมีนายกรัฐมนตรีคนกลาง เพื่อดำเนินการปฏิรูปการเมืองก่อนการเลือกตั้งครั้งใหม่หรือไม่” ประชาชนร้อยละ 50.7 เห็นว่าควรมี และร้อยละ 29.2 เห็นว่าไม่ควรมี ที่เหลือร้อยละ 20.1 ไม่แน่ใจ สำหรับบุคคลที่น่าเคารพนับถือในสังคมที่อยากให้เป็นคนกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยความขัดแย้งมากที่สุดอันดับ 1 คือ นายอาณัติ ปันยารชุน รองลงมาก็คือ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นว่าทั้งคู่คุณยิ่งลักษณะและคุณอภิสิทธิ์คะแนนความนิยมลดฮวบกันทั้งคู่ มีหน้าเข้าบรรดาโหรหมอดูทั้งหลายทำนายทายทักว่าทั้ง 2 ท่านดวงกำลังตก หลังจากก่อนหน้านี้ 2 ท่านนี้ออกอาการเป่ ๆจากการได้รับอุบัติเหตุ โดยคุณยิ่งลักษณะข้อเท้าแพลง ส่วนคุณอภิสิทธิ์ไหลปล้ำร้าวหัก ตอนนี้นักชกจะเชื่อ เพราะต่างฝ่ายต่างคะแนนนิยมลดลง ดวงก็ตก ก็เลยมีคนเสนอว่าอยากให้คุณอาณัติเข้ามาเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง

แต่ไม่ว่าทั้ง 2 ฝ่ายจะเชื่อฟัง เชื่อคำแนะนำของผู้หลักผู้ใหญ่กันหรือไม่ ถ้าเชื่อถ้าฟังก็ดี และไม่ว่าชาวที่ว่าท่านนายทจะเสียสละไม่ลงเลือกตั้งใหม่ครั้งนี้ ถ้าสมมุติว่าเกิดเป็นเรื่องราวจริงขึ้นมาต้องบอกว่ามีทั้งคนที่เสียตายและที่สาธุ บ้านเมืองจะได้บรรลุสู่ความสงบได้ แต่อีกฝ่ายหนึ่งต้องไม่เล่นนอกกติกา ไม่เล่นกลางถนนเกินไป ก็จะทำให้การบ้านการเมืองน่า จะบรรเทาเบาบาง เรื่องความขัดแย้งระหองระแหงกันไม่หยุด คงจะดีขึ้นอย่างแน่นอน

อادمหาหวังใจว่าที่เวลานี้คราวนี้มันใจเหลือเกินว่าคงจะทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่าบ้านเมืองจะกลับสู่ภาวะปกติแน่นอน ถ้าทั้ง 2 ฝ่ายนี้ถอยกันคนละก้าวสองก้าว ก็ลองดู ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็ไม่น่าจะเป็นฝ่ายผิดหรอก

เรื่องถอยนี้ขอบอกว่าไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหาย แต่เป็นการถอยเพื่อความก้าวหน้าของบ้านเมืองดีกว่าตะแบงแข้งข้อแล้ว อยู่กันด้วยความขัดข้องหมองใจ อยู่กันไปก็ไม่สบายใจ เลย

กลายเป็นเรื่องทำให้บ้านเมืองไม่ดีขึ้น คนก็ไม่สบายใจ ไม่รู้ว่า
เมื่อไรปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองจะจบสักที

เวลาอดมาไปบิณฑบาตมักมีญาติโยมถามกันว่าเมื่อไร
บ้านเมืองจะสงบเสียทีหลวงพ่อบำบุญครั้งนี้ขอให้
บ้านเมืองสงบเถอะ ซึ่งธรรมดาก็ทำบุญเพื่อให้เขาได้ดี
ได้ดี ก็ขอให้บ้านเมืองสงบเถอะ ถ้าทั้งคุณยังลักษณะและคุณ
อภิสิทธิ์เป็นต้นเหตุในการทำให้บ้านเมืองสงบ คนก็ต้องสาธุ
แต่ถ้าดวงก็ตก มีเจ็บ มีเคล็ดมีหยอก มีแตกมีรั่ว แถมเรายัง
ประคองความรัว ความหัก ความตกของบ้านเมืองถ่วงหนัก
เข้าไปอีก ก็จะมีพาทให้เกิดความไม่สบายใจกันทุกฝ่าย

เจริญพร